

Điều 7. — Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Liên hiệp các xí nghiệp dầy

Điều 8. — Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, *bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, thủ trưởng các ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 1983

T.M. Hội đồng bộ trưởng

K.T. Chủ tịch

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

CHĂM SÓC THƯƠNG, BỆNH BINH

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng số 283-CT ngày 7-11-1983 về việc tăng cường chăm sóc, giáo dục và quản lý thương binh, bệnh binh.

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chế độ nhằm giúp đỡ, ổn định đời sống của anh chị em thương binh, bệnh binh. Các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức giáo dục, quản lý và thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh. Nhiều anh chị em đã giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp về phẩm chất đạo đức cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, nêu gương tốt trên nhiều mặt học tập, công tác và sản xuất, được nhân dân tin yêu và quý trọng.

Nhưng gần đây ở một số nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Hoàng Liên Sơn, v.v... đã liên tiếp xảy ra những vụ phạm pháp và gây rối trị an do thương binh, bệnh binh ở các đoàn an dưỡng của quân đội, thương binh, bệnh binh đã về địa phương, và thương bệnh binh thuộc các cơ sở của ngành thương binh xã hội quản lý. Số thương binh, bệnh binh này tuy chỉ là một số ít, nhưng những hành động phạm pháp đó đã và đang gây thành dư luận xấu trong quần chúng, và sự bất bình lo ngại trong nhân dân, tạo sơ hở cho kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng, kích động.

Tình hình trên đây, tuy có được khắc phục ngăn chặn, nhưng đến nay vẫn còn tiếp tục xảy ra; có nơi, có lúc vẫn còn nghiêm trọng.

Đề chấp hành tốt hơn nữa việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh và ngăn ngừa, chấm dứt các hành động phạm pháp và tiêu cực của thương bệnh binh, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan và các đoàn thể quần chúng có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt những vấn đề sau đây:

1. Tuyên truyền và giáo dục cho mọi người hiểu rõ về sự hy sinh và cống hiến của anh chị em thương binh, bệnh binh, thông cảm với khó khăn về nhiều mặt của anh chị em, nhất là đối với anh chị em thương bệnh binh nặng; từ đó nâng cao tinh thần ưu ái, trách nhiệm giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh. Các cấp, các ngành, nhất là cấp huyện và cơ sở và các tổ chức Mặt trận, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, cần có những hành động thiết thực để giúp đỡ, chăm sóc tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh; mở rộng và phát triển phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh; đẩy mạnh cuộc vận động thương bệnh binh phấn đấu trở thành người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu.

Giáo dục cho anh chị em thương binh, bệnh binh hiểu rõ tình hình nhiệm vụ cách mạng của cả nước và của địa phương, những thành tích và những khó khăn của đất nước, những đóng góp và tình cảm của nhân dân đối với anh chị em thương binh, bệnh binh, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu phá hoại nhiều mặt của kẻ địch, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đấu tranh khắc phục những sai trái trong nội bộ thương binh và những mặt tiêu cực ở ngoài xã hội.

Các cơ sở nuôi dưỡng, dạy nghề, sản xuất, phục hồi chức năng lao động cho thương binh, bệnh binh của ngành thương binh xã hội và quân đội, phải có nội quy quản lý chặt chẽ thương binh, bệnh binh, duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong thương binh, bệnh binh.

Các địa phương có thương binh, bệnh binh (kể cả thương binh, bệnh binh nặng) đã về sống với gia đình, cần giúp đỡ và tổ chức cho số anh chị em này tham gia một cách thích hợp vào các cuộc sinh hoạt chung với nhân dân và các tổ chức xã hội; hướng dẫn cho các tổ thương binh ở các hợp tác xã, các đội sản xuất giữ vững nền nếp sinh hoạt nội bộ, đề động viên giúp đỡ nhau, phát huy mặt tích cực, ngăn ngừa khắc phục những mặt tiêu cực.

2. Chăm lo hơn nữa về mặt sức khỏe và đời sống của thương binh, bệnh binh, nhất là đối với anh chị em thương bệnh binh nặng. Khi thương bệnh binh bị vết thương và bệnh tật tái phát, các bệnh viện cần tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và điều trị kịp thời cho anh chị em. Ngành y tế (bao gồm cả quân y) cần phân công

cho một số bệnh viện tiếp nhận, điều trị một số dạng thương tật cho thương binh, bệnh binh theo khả năng của tuyến địa phương.

Các Bộ Thương binh và xã hội, Quốc phòng, Y tế, Nội thương, Lương thực, Nông nghiệp Ngân hàng, Tài chính, v.v.. (theo phạm vi chức năng của từng ngành) cần thực hiện đầy đủ và kịp thời những chế độ, chính sách đã được Đảng và Nhà nước ban hành đối với thương binh, bệnh binh. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng và các quân khu cần chú ý giải quyết đầy đủ mọi quyền lợi cho số thương binh, bệnh binh do quân đội phụ trách, trước khi chuyển cho ngành thương binh và xã hội quản lý.

Phải củng cố và mở rộng hoạt động phục hồi chức năng lao động ở các cơ sở điều dưỡng thương binh để chăm lo phục hồi sức khỏe cho anh chị em. Các trung tâm phục hồi chức năng lao động của ngành thương binh xã hội cần cố gắng tổ chức nhiều tổ, đội công tác lưu động đến từng địa phương và cơ sở để phục vụ kịp thời tại chỗ các yêu cầu về làm chân tay giả cho thương binh, bệnh binh, để các anh chị em không phải đi lại vất vả và chờ đợi mất nhiều thời gian, do phải tập trung về các trung tâm chính hình.

Cần tổ chức tốt việc điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh (kể cả đối với anh chị em đã về sống với gia đình mà sức khỏe bị giảm sút nhiều). Kịp thời giải quyết những phương tiện đi lại cho thương binh không còn tự đi lại được và bảo đảm cung cấp những đồ dùng cần thiết cho những thương binh bị liệt tủy sống và bệnh tâm thần.

Đối với những thương bệnh binh nặng, nếu có nguyện vọng về sống với gia đình, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ anh chị em và bảo đảm cho anh chị em được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi về tiêu chuẩn, chế độ như khi anh chị em còn ở trong các trạm, trại điều dưỡng.

3. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp công việc làm thích hợp cho thương binh, bệnh binh, tạo điều kiện cho anh chị em có tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống. Các Bộ Lao động, Giáo dục, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Ban tổ chức của Chính phủ và Tổng cục Dạy nghề cần nghiên cứu và bổ sung những chính sách cần thiết về tuyển sinh, tuyển dụng và sắp xếp ngành nghề thích hợp đối với thương binh, bệnh binh. Liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và các Bộ Nông nghiệp, Thương binh và xã hội cần có hướng dẫn việc phân công và sắp xếp việc làm cho thương binh, bệnh binh lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe và thương tật của anh chị em.

Các Bộ Cơ khí và luyện kim, Nội thương, Tài chính, Ngân hàng và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần giúp đỡ ngành thương binh và xã hội củng cố và phát triển các tổ chức sản xuất của thương binh, tìm ra những hình thức tổ chức và quy mô thích hợp, và hướng dẫn cho các tổ chức này đi vào sản xuất đúng hướng, đúng chính sách và thể lệ quy định của Nhà nước.

Bộ Thương binh và xã hội cần phối hợp với các địa phương và các ngành có liên quan tiến hành tổng kết tình hình tổ chức và sản xuất của các cơ sở sản xuất của thương binh để rút ra những ưu điểm và những tồn tại cần được giải quyết.

4. Chủ động và tích cực ngăn chặn cho được những hành động gây rối và phạm pháp trong thương binh, bệnh binh. Trường hợp có vụ, việc xảy ra, các lực lượng công an, quân đội, thương binh và xã hội, thuế vụ ở địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhau để thống nhất cách giải quyết và xử lý sao cho nhanh gọn.

Khi xử lý phải tìm rõ nguyên nhân cụ thể, với thái độ thận trọng, khách quan, cảnh giác, phân rõ kẻ cầm đầu và người bị kích động; chú ý phát hiện các phần tử xấu, bọn giả danh thương binh, bọn lợi dụng kích động thương binh hoạt động phạm pháp. Đối với thương binh, bệnh binh có những hành động vi phạm luật lệ, gây rối trị an, thì phải lấy giáo dục, thuyết phục là chính nhưng đồng thời phải xử lý nghiêm khắc số quá xấu, biến chất, theo đúng pháp luật hiện hành. Qua mỗi vụ việc xảy ra và sau khi đã được giải quyết, cần kịp thời rút kinh nghiệm để phổ biến ngăn ngừa chung và giáo dục trong thương binh, bệnh binh, nâng cao cảnh giác với bọn phản cách mạng, bọn buôn lậu, bọn lưu manh... Không để bị chúng lợi dụng, kích động anh em gây rối trật tự hoặc hành động phạm pháp, có lợi cho chúng và gây tiếng xấu cho anh em, làm mất tình cảm của nhân dân đối với thương binh.

5. Tăng cường củng cố hệ thống tổ chức quản lý thương binh từ trung ương đến cơ sở. Chọn lựa những cán bộ có đủ tiêu chuẩn để bổ sung cho công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc thương binh, bệnh binh, nhất là đối với số cán bộ nhân viên được phân công tác ở các đoàn an dưỡng, khu điều trị, điều dưỡng thương binh, các trung tâm phục hồi chức năng lao động, các trường dạy nghề cho thương binh.

Cần nghiên cứu có chính sách khuyến khích thỏa đáng đối với số cán bộ, công nhân viên phục vụ ở các trạm trại thương binh nặng, có dạng thương tật đặc biệt.

Các địa phương phải coi việc chăm sóc, quản lý, giáo dục thương binh ở địa phương mình là trách nhiệm trực tiếp của các cấp chính quyền, các ngành và đoàn thể ở địa phương. Bộ Thương binh và xã hội cần tiến hành sớm việc phân cấp cho các địa phương những cơ sở thương binh mà hiện nay Bộ Thương binh và xã hội đang còn quản lý. Bộ Thương binh và xã hội chỉ nên trực tiếp quản lý một vài cơ sở chuyên khoa mà trước mắt tuyến điều trị địa phương chưa phụ trách được.

6. Thường xuyên đưa vào nền nếp các đợt kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, trước hết là ở các trạm, trại điều dưỡng và nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, nhất là ở những địa phương và đơn vị đang có những vụ việc xảy ra để bỏ khuyết, giải quyết và uốn nắn tại chỗ những vấn đề đặt ra, biểu dương khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt, xử lý thích đáng những cá nhân và đơn vị vi phạm, làm sai chính sách.

Trong tình hình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, và trong hoàn cảnh đời sống đang còn nhiều khó khăn, xã hội đang có nhiều tiêu cực, đặc biệt bọn phản

động Bác Kinh đang ráo riết tiến hành kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt đối với nước ta, việc tăng cường chăm sóc, giáo dục và quản lý thương binh, bệnh binh càng có ý nghĩa quan trọng cần được các cấp, các ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội chủ trì cùng với các cấp, các ngành có liên quan và các đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này và báo cáo kết quả lên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1983
K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng
Phó chủ tịch
TỔ HỮU

HẾT NĂM 1983